

## เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานให้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก เกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นวิธีการทำการเกษตรที่ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ และระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ มีการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน ปัจจัยการผลิต หรือเศษเหลือใช้ จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารที่ผลิตเองได้ไว้บริโภคอย่างพอเพียงตามอัตภาพ พอมี พอกิน ไม่อดอยาก เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ ๑๐-๒๐ ไร่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรเลี้ยงตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป และทำกิจกรรมการเกษตรหลายอย่างเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ จะเน้นการจัดการแหล่งน้ำและจัดสรรแบ่งส่วนพื้นที่ทำการเกษตรอย่างเหมาะสม โดยแบ่งพื้นที่แหล่งน้ำ นาข้าว พืชผสมผสาน ที่อยู่อาศัย ในสัดส่วน ๓๐/๓๐/๓๐/๑๐



ที่มา : <http://www.chaoprayanews.com>

วิธีการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นฐานรากของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ สามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่อยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และหากสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้แม้เพียงหนึ่งในสี่ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ก็จะสามารถทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมากกว่าระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการส่งออกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารในครัวเรือน และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก ดังนั้น การส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ดำเนินพร้อมไปกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตร หรือนำทฤษฎีใหม่ไปใช้แค่เพียงรูปแบบโดยไม่เข้าใจเนื้อหาและปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังจะส่งผลทำให้แนวทางการดำเนินงานไม่ถูกจัดเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนตามความหมายและหลักการที่วางไว้

ที่มา : จากเว็บไซต์: <https://www.organicfarmthailand.com/the-new-theory-of-agriculture/>.

(วันที่ค้นข้อมูล : ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙).